



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๓๐ พฤษภาคม-๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๑๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

มาเลเซียอนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น ๑๘.๘% ในไตรมาสแรกปีนี้

ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ มาเลเซียอนุมัติโครงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ อุตสาหกรรมขั้นปฐมรวมมูลค่า ๕๗.๔ พันล้านริงกิต เพิ่มขึ้น ๑๘.๘% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า ๔๘.๓ พันล้านริงกิต

Datuk Seri Mustapa Mohamad รัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) กล่าวว่า โครงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นมูลค่า ๓๓.๖ พันล้านริงกิต คิดเป็นสัดส่วน ๕๘.๕% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคบริการ ซึ่งมีมูลค่า ๒๒.๓ พันล้านริงกิต (๓๘.๔%) และ อุตสาหกรรมขั้นปฐม ซึ่งมีมูลค่า ๑.๕ พันล้านริงกิต (๒.๖%)

Datuk Seri Mustapa Mohamad กล่าวต่อไปว่า การขยายตัวเพิ่มขึ้นของการลงทุนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า มาเลเซียเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุนและความสามารถของประเทศที่มีสภาพแวดล้อม ในด้านการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนที่มาจากการลงทุนภายในประเทศมูลค่า ๔๗.๔ พันล้านริงกิต หรือคิดเป็นสัดส่วน ๘๒.๖% ส่วนมูลค่าการลงทุนที่เหลือมาจากนักลงทุนต่างประเทศ

ที่มา : Bernama

๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

มาเลเซียส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่า ๑.๗ ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้

ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ มาเลเซียส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่า ๑.๗ ล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้ส่งออกไปเมืองเซี่ยเหมินมูลค่า ๗๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

Datuk Seri Ismail Sabri รัฐมนตรีประจำกระทรวง Agriculture and Agro-based Industry ตั้งความหวังว่า การค้าสินค้าเกษตรระหว่างมาเลเซียกับจีนจะดีขึ้นผ่านการจัดตั้ง Food and Agro Council For Export ของกระทรวงเกษตรฯของมาเลเซีย โดยสินค้าเริ่มต้นในระยะแรกจะเป็นทุเรียนแช่แข็ง แพนเค้กทุเรียน ขนมไหว้พระจันทร์ทุเรียน ทุเรียนกรอบ ไอศกรีมทุเรียน และปอเปี๊ยะทุเรียน

กระทรวงเกษตรฯ ของมาเลเซียได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท Duria Manufacturing Sdn.Bhd. ในการสร้างโรงงานผลิตทุเรียนแปรรูปที่เปรักซึ่งสามารถผลิตทุเรียนแปรรูปได้วันละ ๒๐๐ ตัน โดยบริษัทดังกล่าวได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการภายในแผนงาน Economic Transformation Programme

อนึ่ง ในอนาคต บริษัทจะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ในการปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับต่างประเทศในอุตสาหกรรมการผลิตทุเรียนแปรรูป ทั้งนี้ บริษัทได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทไปยังบริษัทการค้า Durai Trading (Xiamen) และ Duria F & B Management (Guanghou) ของตน

ที่มา : Bernama

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนเมษายนของมาเลเซียลดลง ๐.๔%

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ดัชนีราคาผู้ผลิต (Domestic Producer Price Index: PPI) ของมาเลเซียขยายตัวลดลง ๐.๔% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากการลดลงของดัชนีการผลิตภายในประเทศ ๐.๗% ขณะที่ดัชนีราคาการนำเข้าเพิ่มขึ้น ๐.๔%

หากเทียบปีต่อปี PPI ของการผลิตภายในประเทศลดลง ๘.๘% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยกลุ่มที่ PPI ลดลงมากที่สุดคือ ดัชนีเหมืองแร่ (-๓๒.๒%) รองลงมาคือ เกษตรกรรม ป่าไม้และประมง (-๙.๙%) ภาคอุตสาหกรรม (-๕.๒%) ไฟฟ้าและแก๊ส (-๕.๒%) และน้ำประปา (-๐.๙%)

PPI ของการผลิตภายในประเทศยังลดลง -๐.๗% ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากการลดลงของเกษตรกรรม ป่าไม้และประมง (-๓.๒%) ไฟฟ้าและแก๊ส (-๒.๒%) และภาคอุตสาหกรรม (-๑.๒%) อย่างไรก็ตาม ดัชนีของกลุ่มสินค้าอื่นที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เหมืองแร่ (๖.๗%) และน้ำประปา (๐.๒%)

อย่างไรก็ตาม PPI ของการผลิตภายในประเทศตามขั้นตอนการผลิตได้ลดลง ๐.๗% ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดิบขั้นกลาง ส่วนประกอบ (-๑.๙%) ขณะที่ดัชนีวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปได้เพิ่มขึ้น ๑.๙% และ ๐.๑% ตามลำดับ นอกจากนี้ ดัชนีราคาการนำเข้าได้เพิ่มขึ้น ๐.๔% ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และเพิ่มขึ้น ๐.๔% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๕๗

ที่มา : Bernama

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

MSM วางเป้าจะควบคุมตลาดน้ำตาลกลางน้ำในสิงคโปร์และมาเลเซีย

บริษัท MSM Malaysia Holdings Bhd. วางเป้าหมายที่จะควบคุมตลาดน้ำตาลกลางน้ำในสิงคโปร์และส่วนใหญ่ในมาเลเซียเมื่อการสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ที่ Tanjung Langsat ที่รัฐยะโฮร์เสร็จ

Datuk Sheikh Awab Sheikh Abod, CEO ของ MSM กล่าวว่า การสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ที่เมืองดังกล่าวจะเริ่มในเดือนสิงหาคมของปีนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒๐-๒๒ เดือน และโรงงานจะเริ่มต้นผลผลิตอย่างเต็มที่ราวกลางปี ๒๕๖๐ และวางเป้าจะควบคุมตลาดน้ำตาลกลางน้ำในสิงคโปร์และส่วนใหญ่ในมาเลเซียในปีดังกล่าว

ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ในสิงคโปร์ราว ๑๘-๒๐% และ ๖๔% ในมาเลเซีย และเมื่อรวมกำลังการผลิตจากการสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ที่ยะโฮร์แล้วก็จะทำให้กำลังการผลิตน้ำตาลทรายบริสุทธิ์รวมกันของบริษัทอยู่ที่ ๓.๒๕ ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ ๑.๑ ล้านตัน ขณะเดียวกันผู้ผลิตน้ำตาลทรายก็ยังคงตั้งเป้าที่จะกระจายการดำเนินธุรกิจในตลาดน้ำตาลปลายน้ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๙ รวมทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาที่จะควบรวมกิจการน้ำตาลของบริษัทอินโดนีเซีย ๒ แห่งที่ทำธุรกิจตลาดน้ำตาลปลายน้ำ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมน้ำตาลปลายน้ำและต้นน้ำของบริษัทแต่ละแห่งมีสัดส่วนของกำไรถึง ๓๐% ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจน้ำตาลกลางน้ำในระยะยาว

อนึ่ง บริษัท MSM เป็นผู้ประกอบธุรกิจน้ำตาลของกลุ่ม Felda Global Ventures Holdings Bhd. และบริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทการค้าเล็กๆในดูไบซึ่งจะเริ่มกิจการไตรมาสที่ ๒ ของปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย ไทย จีน และอินเดีย

ที่มา : Bernama
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

โรงงาน Gebeng ๒-EHAcid จะทำให้มาเลเซียเป็น hub ของปิโตรเคมี

โรงงาน ๒-Ethylhexanoic Acid (๒-EHAcid) ที่ก่อสร้างอยู่ที่เขตพื้นที่ของบริษัท BASF Petronas Chemical ที่ Gebeng จะทำให้มาเลเซียเป็นหนึ่งใน hub ของปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การสร้างโรงงานดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่าง Petronas Chemicals Group Bhd. (PCG) และ BASF ซึ่งคาดว่าจะกำลังการผลิตต่อปีจะอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ เมตริกตันเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๙ ซึ่งก็จะช่วยสนองความต้องการสินค้า ๒-EHAcid ที่กำลังเติบโตในภูมิภาค โดยโรงงานผลิตสินค้านี้เป็นโรงงานแห่งแรกในอาเซียน

นาย M.Arif Mahmood ประธานของ PCG กล่าวว่า ๒-EHAcid เป็นตัวกลางด้านเคมีที่นำไปใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ สารเติมแต่งน้ำมัน และสารช่วยลดความร้อนเครื่องยนต์ ทั้งนี้ บริษัท BASF Petronas Chemical ยังมีโรงงาน ๒-EHAcid อยู่ที่เยอรมนี

ที่มา : Bernama
๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

